



ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่ ส. ๒ / ๒๕๕๘

เรื่อง การเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑, ๒, ๖ และ ๗ ของบัญชีท้ายประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกำหนดประเภทและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้

หมวด ๑ เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

ประเภทกิจการ	เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
๑.๒๑ กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสม อาหารสัตว์	<p>เงื่อนไข</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ๒. ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ <p>สิทธิและประโยชน์</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๘ ปี โดยจำกัดวงเงินไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน๒. ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ๓. ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ๔. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร๕. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา ๕ ปี

ประเภทกิจการ	เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
	<p>๖. อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด</p> <p>๗. สิทธิและประโยชน์ที่มีใช้ภาษีอากร</p>

หมวด ๒ แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

ประเภทกิจการ	เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
<p>๒.๑๗ กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำหรับงานสาธารณูปโภค (ยกเว้นการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส์และการผลิตกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง)</p>	<p>เงื่อนไข</p> <p>๑. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p> <p>๒. ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙</p> <p>สิทธิและประโยชน์</p> <p>๑. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๘ ปี โดยจำกัดวงเงินไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน</p> <p>๒. ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ</p> <p>๓. ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ</p> <p>๔. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร</p> <p>๕. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา ๕ ปี</p> <p>๖. อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด</p> <p>๗. สิทธิและประโยชน์ที่มีใช้ภาษีอากร</p>

หมวด ๖ เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

ประเภทกิจการ	เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
<p>๖.๑๕ กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสำหรับประติณร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน (ยกเว้นเครื่องสำอาง)</p>	<p>เงื่อนไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๒. ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ <p>สิทธิและประโยชน์</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๘ ปี โดยจำกัดวงเงินไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ๒. ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ ๓. ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ ๔. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ๕. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา ๕ ปี ๖. อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด ๗. สิทธิและประโยชน์ที่มีใช้ภาษีอากร
<p>๖.๑๖ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก</p>	<p>เงื่อนไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๒. ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ <p>สิทธิและประโยชน์</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๘ ปี โดยจำกัดวงเงินไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ๒. ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ	เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
	<p>๓. ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ</p> <p>๔. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร</p> <p>๕. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา ๕ ปี</p> <p>๖. อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด</p> <p>๗. สิทธิและประโยชน์ที่มีใช้ภาษีอากร</p>
<p>๖.๑๗ กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ</p>	<p>เงื่อนไข</p> <p>๑. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p> <p>๒. ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙</p> <p>สิทธิและประโยชน์</p> <p>๑. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๘ ปี โดยจำกัดวงเงินไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน</p> <p>๒. ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ</p> <p>๓. ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ</p> <p>๔. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร</p> <p>๕. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา ๕ ปี</p> <p>๖. อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด</p> <p>๗. สิทธิและประโยชน์ที่มีใช้ภาษีอากร</p>

หมวด ๗ กิจการบริการและสาธารณูปโภค

ประเภทกิจการ	เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์
๗.๒๔ กิจการพัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า	<p>เงื่อนไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๒. ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ <p>สิทธิและประโยชน์</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๘ ปี โดยจำกัดวงเงินไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ๒. ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ ๓. ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ ๔. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ๕. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา ๕ ปี ๖. อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด ๗. สิทธิและประโยชน์ที่มีใช่อื่นๆ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก



(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน